

Số: 55 /HCTĐ-CTXH

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2023

V/v vận động, ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ
và Xy-ri khắc phục thảm họa động đất

Kính gửi: *Lãnh đạo... Các Ban, Sở, Ngành, Đoàn thể
các cơ quan Doanh nghiệp... thành phố... Hải Phòng*

Ngày 06/02/2023, trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra tại khu vực phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Bắc Xy-ri khiến hơn 45.000 người thiệt mạng (tính đến ngày 17/02/2023), số người thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đây là một trong những thảm họa động đất mạnh nhất xảy ra tại khu vực này trong gần một thế kỷ qua, phá hủy hàng ngàn ngôi nhà và gây thiệt hại thảm khốc. Những nỗ lực cứu hộ, cứu nạn đang phải chạy đua với thời gian, thời tiết khắc nghiệt và các đợt di chấn làm cho công tác khắc phục thảm họa động đất đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Với tình cảm và trách nhiệm, Chính phủ Việt Nam đã cử ngay 02 đội cứu hộ thực hiện công tác cứu nạn tại khu vực xảy ra thảm họa động đất.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày 17/02/2023 về việc vận động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục thảm họa động đất.

Hội Chữ thập đỏ thành phố kính mong nhận được sự ủng hộ kịp thời của Lãnh đạo các Ban, Sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên trên địa bàn thành phố cùng chung tay ủng hộ để người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục hậu quả.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ đến hết ngày **30/5/2023**.

Hình thức ủng hộ được chuyển trực tiếp về Hội Chữ thập đỏ thành phố, số 167 Lạch Tray, P.Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng; điện thoại liên hệ 02253.641.708 hoặc ông Bùi Viết Cường Phó Ban Công tác xã hội 0915352326.

Đơn vị nhận tiền: Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng.

Số tài khoản: 126000108738 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hải Phòng.

Xin trân trọng cảm ơn./. *u*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung ương Hội CTĐVN;
- Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư TT TU, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ HP;
- Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBNDTP;
- UBMTTQ Việt Nam thành phố;
- Các Ban, Sở, ngành, đoàn thể, UBND các QH, các DN;
- TT Hội CTĐ TP; Hội CTĐ các quận, huyện;
- Lưu: HCTĐ.



Đào Trọng Trung

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

LỜI KÊU GỌI

Của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
vận động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri
khắc phục thảm họa động đất

Ngày 06/02/2023, trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra tại khu vực phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và phía Đông Bắc Xy-ri khiến hơn 45.000 người thiệt mạng (tính đến ngày 17/02/2023), số người thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đây là một trong những thảm họa động đất mạnh nhất xảy ra tại khu vực này trong gần một thế kỷ qua, phá huỷ hàng ngàn ngôi nhà và gây thiệt hại thảm khốc. Những nỗ lực cứu hộ, cứu nạn đang phải chạy đua với thời gian, thời tiết khắc nghiệt và các đợt di chấn làm cho công tác khắc phục thảm họa động đất đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Với tình cảm và trách nhiệm, Chính phủ Việt Nam đã cử ngay 02 đội cứu hộ thực hiện công tác cứu nạn tại khu vực xảy ra thảm họa động đất.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân và toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ các cấp chung tay ủng hộ, trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục hậu quả thảm họa động đất.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ kịp thời của các tập thể, cá nhân để người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này./.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

